

โรงพยาบาลชุมชน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป - จพ.การเงินและบัญชี / นวก.การเงินและบัญชี - จพ.ธุรการ - จพ.พัสดุ / นวก.พัสดุ - นายช่างเทคนิค - จพ.สัตวศาสตร์ศึกษา	2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ - นักเทคนิคการแพทย์ - จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3.กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ - ทันตแพทย์ - นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)	4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภค เภสัชกร - เภสัชกร - จพ.เภสัชกรรม	5.กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ - นายแพทย์	6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์ นักโภชนาการ - นักโภชนาการ - โภชนาการ
7.กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ - นักรังสีการแพทย์ - จพ.รังสีการแพทย์	8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด - นักกายภาพบำบัด - นักกิจกรรมบำบัด - ช่างกายอุปกรณ์ - จพ.เวชกรรมฟื้นฟู	9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ นวก.สาธารณสุข - นวก.สาธารณสุข - นวก.คอมพิวเตอร์ - จพ.เวชสถิติ / นวก.สาธารณสุข (เวชสถิติ) - นักสังคมสงเคราะห์* (รพ.ขนาด M1)	10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค - นวก.สาธารณสุข - จพ.สาธารณสุข - นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก	11.กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก (1) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานการพยาบาลผู้ป่วย ญาติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (2) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค - *นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)/จพ.ฉุกเฉินการแพทย์
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (3) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และวิสัญญีพยาบาล (5) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานการพยาบาลผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานการพยาบาลผู้คลอด (7) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค	งานการพยาบาลผู้คลอด (7) พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลเทคนิค

หมายเหตุ ของกลุ่มงานการพยาบาล (๓) จำนวนแปรตามหอผู้ป่วยใน(หอละ ๓๐ เตียง) (๔) มีเฉพาะในรพ.ที่มี ICU

*สำหรับตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, จพ.ฉุกเฉินการแพทย์ กำหนดให้เมื่อ ก.พ.กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว

โรงพยาบาลชุมชน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- แพทย์แผนไทย - จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท)

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ให้ความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง เน้นระงับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม เน้นความปลอดภัย มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเครียด การนวดน้ำมัน การนวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดูแลส่งเสริมสุขภาพที่มีไข้การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเฝ้ายา หรือสมุนไพร (Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11.กลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้าพยาบาล
*งานวิจัยและพัฒนา (8)
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลวิชาชีพ

งานวิจัยและพัฒนา (8)
วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษา และฟื้นฟู สุขภาพ โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดคุณภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทันสมัย

หมายเหตุ * มีเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนขนาด F1 ขึ้นไป